



ที่ ศธ ๐๔๑๑๒ / ๕๗๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
มหาสารคาม เขต ๑ ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน  
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
เรียน ประธานศูนย์แข่งขันการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในสังกัดทุกศูนย์ฯ

สิ่งส่งมาด้วย ประกาศเรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรม  
นักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อเป็นเวทีให้ครูนักเรียน  
แสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การใช้กิจกรรมเป็น  
สื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและการสร้าง  
ภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด ซึ่งกำหนดให้กิจกรรม การประกวดครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๑๕๕ กิจกรรม  
หลัก ๖๒๑ กิจกรรมย่อย โดยดำเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ  
ประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กิจกรรมและหลักเกณฑ์  
การประกวดแข่งขันที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างมี  
ประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย จึงได้ออกประกาศเรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปี  
การศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ จึงได้ส่งประกาศเรื่อง การจัดงาน  
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้โรงเรียนและศูนย์การแข่งขัน  
ถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานคัดเลือกตัวแทนนักเรียนทุกกิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในงานศิลปหัตถกรรม  
นักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์แนวทางที่กำหนด ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญา มาสุวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มงานคุณภาพการศึกษา

โทร. ๐๔๓ - ๗๒๒๙๙๐